

Số: 87 /BC-HĐND

Nha Trang, ngày 16 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang 04 tháng đầu năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và Chương trình nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2023, Thường trực HĐND thành phố báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thành phố 04 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 04 THÁNG NĂM 2023

1. Hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố

Trong 04 tháng đầu năm, HĐND thành phố đã tiến hành 02 đợt giám sát chuyên đề về Công tác cải cách hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố (phòng Tư pháp, phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang) và Việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố. Qua đó, Đoàn giám sát đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời ghi nhận và kiến nghị UBND thành phố rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách.

HĐND thành phố cũng đã tổ chức 01 kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố vào tháng 4/2023. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất thông qua 49 nghị quyết gồm: Điều chỉnh, phân bổ, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Phương án sử dụng tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp thành phố năm 2022; Thông qua chủ trương đầu tư 44 công trình đầu tư công và bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025; ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề công tác cải cách hành chính và Giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố. Nhìn chung, kỳ họp của HĐND thành phố được chuẩn bị chu đáo, đạt chất lượng và kết quả tốt.

2. Hoạt động của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri (vào ngày 09 và ngày 10/4) của đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri thành phố Nha Trang.



Xây dựng Kế hoạch số 18/KH-HĐND ngày 07/2/2023 triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của HĐND thành phố. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND thành phố đã chủ trì đoàn Giám sát của HĐND thành phố giám sát chuyên đề công tác cải cách hành chính và việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố.

Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Công văn số 10/HĐND-VP ngày 13/01/2023 về việc đề nghị UBND thành phố tăng cường trách nhiệm trong đề xuất chủ trương đầu tư các công trình thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Trong 4 tháng đầu năm, đã tổ chức 02 đợt khảo sát thực tế các công trình trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công, kết quả đã khảo sát được 46 công trình. Ban Kinh tế- Xã hội đã tiến hành thẩm tra và thống nhất trình HĐND thành phố xem xét chủ trương đầu tư 44 công trình tại kỳ họp chuyên đề tháng 4. Việc khảo sát được xây dựng kế hoạch, triển khai thực tế và có báo cáo kết quả giám sát theo đúng quy định.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kết quả giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố (93 câu) theo quy định.

Về công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư, khiếu nại của người dân:
Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 16/2/2023 về việc tiếp công dân của Chủ tịch và đại biểu HĐND thành phố năm 2023. Theo đó trong 04 tháng đầu năm Thường trực HĐND đã thực hiện 03 kỳ tiếp công dân định kỳ, không có lượt công dân đăng ký tham gia.

Thường trực HĐND thành phố đã tiếp nhận 13 đơn phản ánh, kiến nghị; đã chuyển 13 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết đơn để giám sát theo quy định. Hiện nay các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết 09 đơn, đang giải quyết 04 đơn, tỉ lệ giải quyết đơn đạt 69,2%.

Ngoài ra, Thường trực HĐND và các Ban thực hiện các công tác khác như: Phối hợp cùng UBND thành phố hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023 và thực hiện giao quân đạt 100% chỉ tiêu đề ra; Phối hợp với UBND thành phố tổ chức thành công các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa; Tham gia Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa năm 2023 do HĐND tỉnh tổ chức...

3. Hoạt động của đại biểu HĐND

Hầu hết các đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trên từng vị trí công tác của mình, các đại biểu đã dành thời gian tham gia các hoạt động thường xuyên của HĐND và tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND thành phố.

Tại kỳ họp, đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề theo chương trình của kỳ họp. Tích cực tham gia thảo luận, góp ý xây dựng các nghị quyết của HĐND thành phố.

Ngoài các hoạt động tại kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố thường xuyên tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để tiếp thu các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cử tri để báo cáo cho Thường trực HĐND thành phố hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

4. Đánh giá chung

Trong 04 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, sự phối hợp hoạt động tích cực có hiệu quả giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các phòng, ban, đoàn thể thành phố cùng với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND thành phố, nhờ đó HĐND thành phố đã hoàn thành chương trình nhiệm vụ theo tiến độ. Các nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐND thành phố đề ra đã được UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như sau: Công tác đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố, giải quyết đơn thư tuy đã được quan tâm nhưng có nhiều vấn đề vẫn còn để kéo dài, việc trả lời đơn còn chậm, nhất là các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 của HĐND thành phố; đôn đốc UBND thành phố trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 5 và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6.

2. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố năm 2023 theo Kế hoạch số 18/KH-HĐND ngày 07/2/2023. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các đoàn giám sát của đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh khi về giám sát tại địa phương.

3. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa các hoạt động các Ban HĐND thành phố nhằm đảm bảo cho hoạt động giám sát nói riêng và các hoạt động của HĐND thành phố nói chung được duy trì thường xuyên và đạt kết quả cao. Tăng cường công tác đi cơ sở nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong nhân dân, kịp thời phản ánh và kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

4. Duy trì tốt việc giao ban định kỳ với các Ban của HĐND và Thường trực HĐND các xã, phường, nâng cao chất lượng các phiên họp của Thường trực HĐND và các Ban Hội đồng nhân dân; phát huy hơn nữa vai trò nhiệm vụ của đại biểu HĐND thành phố nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố.

5. Tổ chức tốt các đoàn khảo sát về chủ trương đầu tư các công trình trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công.

6. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và đề nghị các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội có liên quan giải quyết tốt hơn nữa các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đôn đốc và giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố.

Trên đây là báo cáo của Thường trực HĐND thành phố Nha Trang về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố 04 tháng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023./.

Nơi nhận:

- TT.Thành ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND TP;
- UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- HĐND các xã, phường (VBĐT);
- Văn phòng HĐND và UBND TP;
- Lưu: VT, T.Nhung.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Bảo Thọ

